

BÁO CÁO

Công tác thi hành Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của UBND huyện Hoàng Hóa. UBND xã Hoàng Hợp báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Thực hiện Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) và Điều 25 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình UBND xã Hoàng Hợp đã thực hiện nghiêm công văn của huyện về công tác xây dựng văn bản và đã ban hành kế hoạch số 18 về triển khai xây dựng văn bản và đã thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính một cách nghiêm túc có hiệu quả.

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Năm 2023 UBND xã Hoàng Hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào.

3. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Năm 2023 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã đã triển khai dưới nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành luật xử lý vi phạm hành chính như: tuyên truyền trên loa truyền thanh, hội nghị.

4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Hàng quý UBND có tổ chức kiểm tra và tổng kết đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để tổng hợp báo cáo UBND huyện khi có yêu cầu và đồng thời đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác thi hành.

Ngoài ra UBND xã cũng phối hợp chặt chẽ với UBND huyện phòng Tư pháp để đánh giá, báo cáo kịp thời về lĩnh vực thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Tình hình vi phạm hành chính

Năm 2023 tình hình vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không có vụ việc liên nào xảy ra.

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

Nhìn chung từ khi có luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực vi phạm hành chính đã bước đầu phát huy hiệu quả, các cơ quan Nhà nước đã bước đầu có cơ sở để xử lý vi phạm đảm bảo tính răn đe trong thi hành pháp luật. Mọi tổ chức, cá nhân đều chấp hành pháp luật góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đảm bảo trật tự trị an trong xã hội.

3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là 0 đối tượng. So với năm trước tổng số vụ vi phạm đã giảm hẳn đến không có đối tượng nào.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ⁸

1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật

1.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Một số các quy định của Luật về xử phạt hành chính còn hạn chế đối với quy mô cấp xã, mức quy định xử phạt luật áp dụng cao hơn so với hình thức vi phạm nên khó khăn trong việc thi hành. Tình hình các đối tượng vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, trong khi công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác của các lực lượng tham gia phát hiện, xử lý vi phạm hành chính còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu.

UBND xã chủ yếu áp dụng các văn bản pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên ban hành, và tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi toàn xã, bên cạnh đó xã cũng chủ động xây dựng các trương trình, kế hoạch triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính dựa trên nền tảng các văn bản luật hiện hành để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định Nhà nước.

Đề nghị cấp có thẩm quyền thường xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính.

1.2. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Đối với một xã trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình và chức năng, nhiệm vụ được giao luôn thực hiện đúng những quy định luật đề ra, tuy nhiên với cơ sở vật chất, kỹ thuật còn hạn hẹp, thiếu thôn, kinh phí không có nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo thi hành luật.

2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Hàng năm xã có tổ chức tuyên truyền định kỳ xen lẫn trong các hội nghị nhằm tuyên truyền phổ biến chủ yếu cho cán bộ công chức, và các ban đoàn thể.

Thông qua hệ thống đài truyền thanh xã UBND cũng thường có bài tuyên truyền phổ biến đến quần chúng nhân dân và những người thực thi pháp luật được biết.

Việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt còn gặp nhiều khó khăn do người vi phạm cố tình trốn tránh không chấp hành quyết định. Đồng thời có trường hợp thi hành quyết định xử phạt mà đối tượng là gia đình có hoàn cảnh, thu nhập thấp khó thực hiện.

III. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Nguyên nhân chủ quan, khách quan

Một số đối tượng sau khi thực hiện hành vi vi phạm hoặc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị thì đối tượng vi phạm thường rời khỏi địa phương nơi cư trú, không chấp hành xử phạt hành chính.

Cán bộ, công chức cơ sở còn hạn chế về nghiệp vụ nên giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính thường kéo dài.

Cơ sở vật chất phân bổ phục vụ cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Một số đối tượng vi phạm còn chây ì, chưa chấp hành quy định về nộp phạt.

Tiến độ báo cáo công tác xử phạt vi phạm hành chính tại các địa phương, đơn vị còn chậm.

Đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp huyện và công chức ở cơ sở phụ trách công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chủ yếu giao cho công chức Tư pháp làm kiêm nhiệm nên hiệu quả trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa cao.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị cấp có thẩm quyền thường xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, tổ chức Hội nghị, hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Hoảng Hợp, báo cáo phòng Tư Pháp đề tổng hợp.

Nơi nhận:

- Phòng TP huyện(b/c);
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Công

